



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนบบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



ทุจริตคิดโกงชาติ จะพิพากษารัฐธรรมนูญ

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

สัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าประสบผลสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเสมือนแผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันเป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนาและภาคการศึกษา ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ อันประกอบด้วย กลไกการประสานความร่วมมือ กลไกการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กลไกการสร้างมาตรฐาน และกลไกการติดตามประเมินผล เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ สำนัก ป.ป.ช. โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนา คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ภาคส่วนต่างๆ และเพื่อเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวินัส ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต โดยหลังจากศาสตราจารย์ ดร. ภัคดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ประธานในงานกล่าวเปิดงาน จะมีการอภิปราย เรื่อง “แนวคิด และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ของแต่ละภาคี” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา และกลไกทางการศึกษา นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ภาคเอกชน รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติฯ ภาครัฐ และมี ดร. อุทิศ ขาวเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และในช่วงบ่ายจะเป็นการระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ และร่างแนวคิดโครงการที่จะขับเคลื่อนในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐”

.....